

Số: 175 /TTr-UBND

Triệu Sơn, ngày 9 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc xin hỗ trợ kinh phí làm mới Nhà bia tưởng niệm Liệt sỹ
xã Đông Lợi, huyện Triệu Sơn**

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa,
- Giám đốc Sở Lao động-thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa;

UBND huyện Triệu Sơn nhận được Tờ trình số 150/TTR-UBND ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND xã Đông Lợi về việc xin hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sỹ.

Qua xem xét thực tế cho thấy, xã Đông Lợi-huyện Triệu Sơn là xã thuộc vùng chiêm chũng của huyện; điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của xã còn gặp nhiều khó khăn; nhân dân trên địa bàn chủ yếu sản xuất nông nghiệp là chính. Từ những năm 1990, xã đã phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, nhân dân trong toàn xã đã quyên góp, ủng hộ để xây dựng nhà bia và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ để nhân dân địa phương hàng năm đến thăm viếng các anh hùng liệt sỹ được trang nghiêm và chu đáo.

Đến nay, công trình liệt sỹ đã xây dựng trên 20 năm, qua thời gian khá dài do mưa, bão công trình đã bị phong hóa, tụt lún và xuống cấp nặng; hơn nữa công trình tượng đài liệt sỹ của xã do quy hoạch trước đây không đảm bảo về diện tích nay lại nằm trong khuôn viên của trường PTTH Triệu Sơn 5, nên không đảm bảo tính trang nghiêm trong tưởng niệm và tôn kính.

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ tập thể Đảng bộ và HĐND xã Đông Lợi đã thống nhất quyết định ri rời và xây mới nhà bia tưởng niệm ghi tên các anh hùng liệt sỹ.

- Với tổng kinh phí khái toán chi đầu tư xây mới nhà bia và khuôn viên trong khu vực nhà bia là 1.100.000.000đ (một tỷ, một trăm triệu đồng).

Do điều kiện nguồn kinh phí của huyện, xã còn gặp nhiều khó khăn, hơn nữa xã cũng đang trong giai đoạn hoàn thành các tiêu chí để xây dựng NTM, nên không đủ khả năng để chi phí đầu tư cho công trình được.

UBND huyện Triệu Sơn lập Tờ trình kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Ban giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ một phần kinh phí trên cho xã Đông Lợi, huyện Triệu Sơn để xã có điều kiện xây dựng công trình và sớm đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng với yêu cầu, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân địa phương đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, LĐTB&XH.

